



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๕๑๒๓๔ ต่อ ๑๒ หรือ www.pongnamronfang.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมคิด พงษ์สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
๒.๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ แบบ ผ.๐๒/๑ และ แบบ ผ.๐๒/๒	
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙-๑๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถึงครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้มาจากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการประชาคมระดับหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจุบันในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏว่ามีโครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ยอดเงินงบประมาณไม่สอดคล้องกับประมาณราคาตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน

๓. เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	-SDGs ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม -SDGs ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้า สาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ และการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	-อุตสาหกรรม และการโยธา -การเกษตร	กองช่าง สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง - หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	- SDGs ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน - SDGs ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม	- การเกษตร- ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- หมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ - หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การ	- SDGs ๑๓ : ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น - SDGs ๑๕ : ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียมลพิษทางชีวภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM ๒.๕) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- การเกษตร - สาธารณสุข	สำนักปลัด

ที่.	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-SDGs ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต -SDGs ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว -ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา

ร.ม.	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๙ : ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม -หมวดหมู่ที่ ๑๒ : กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	-SDGs ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย -SDGs ๕ : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน -SDGs ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน -ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬาและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	-การศึกษา -สาธารณสุข -สังคม -สงเคราะห์ -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -งบกลาง	สำนักปลัด กอง การศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง	หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	-SDGs ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข	-การรักษาความสงบภายใน -สาธารณสุข	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	-SDGs ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การจัดการนวัตกรรม และสารสนเทศตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรงวิทยารมย์ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) : SDGs ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม SDGs ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
- ฉ. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๔๖-๐๓ สายทางบ้านหนองพินังหมู่ ๑ - บ้านเปี้ยงอก หมู่ ๖	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ๓.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๘๐๐,๐๐๐ (๖๐๗ เมตร)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ (๗๐๓ เมตร)	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.ลดอุบัติเหตุประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ๓.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๔๖-๐๓ สายทางบ้านหนองพั่ง หมู่ ๑ - บ้านเปียงกอก หมู่ ๖	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชน ๓.ให้การขนส่งสะดวกรวดเร็ว ๓.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๘๐๐,๐๐๐ (๖๐๗ เมตร)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ (๗๐๓ เมตร)	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.ลดอุบัติเหตุประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ๓.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขชื่อโครงการ บังคับประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และการประมาณราคา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒											
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๖-๐๐๑๒ สายทางบ้านท่าहत หมู่ ๔ - หมู่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชน ๓.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๗๙๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๙๒ เมตร	-	-	-	๔,๙๖๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	๑.ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ๒.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความ รวดเร็ว	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๔๖-๐๐๑๒ สายทางบ้านท่าหัด หมู่ ๔ - หมู่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ๓.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๗๙๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๙๒ เมตร	-	-	-	๔,๙๖๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	๑.ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ๒.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความ รวดเร็ว	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขปีงบประมาณและจำนวนเงินงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และการประมาณการราคา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											